

(Tiếp theo)

Trung tuổn tháng 4 năm 2001, đườg Cườg Sườn Việ t Nam tở chỏc Đườ i Hườ i Đườ ng Lườ n Thỏ IX đườ kiể m đườ m lườ i nhườ ng thành tích trong năm năm qua, đườ ng thỏ i cũng xỏ p đườ t lườ i nhủn sỏ và đườ ra nhườ ng đườ ng lườ i mườ i trong vòng năm năm tở i.

Thành tích cỏ a nhườ ng năm sau Đườ i Hườ i Đườ ng Lườ n Thỏ VIII năm 1996 đã không đườ c lườ c quan. Do sỏ tranh chỏ p giỏ a hai phe đườ i mườ i và bỏ o thỏ trong Đườ ng, cho nên đã không có mườ t biể n pháp quyể t liể t nào đườ c đườ a ra khi phỏ i đườ i phó vỏ i nhườ ng đườ i thay cỏ a tình hình kinh tở trên thỏ giỏ i, nhỏ t là đã không có mườ t kỏ hoỏ ch nào đườ đườ i phó vỏ i cỏ n khườ ng hoỏ ng tiể n tở trong vùng Đông Nam Á năm 1997. Sỏ vỏ n đườ u tở cỏ a ngoỏ i quỏ c vào Việ t Nam trong nhườ ng năm này đã sỏ t xuỏ ng thỏ p hỏ n năm 1992, cán cân mườ u đườ ch bỏ thâm thỏ ng tở i 150 phỏ n trửm, nỏ n thỏ t nghiể p ngày càng gia tăng vì dủn sỏ đã tăng nhanh chóng, mườ i năm lườ i có thêm gỏ n 1 triể u ngườ i đườ n tuể i lao đườ ng

Đườ i Hườ i Đườ ng Lườ n IX vào tháng 4 năm 2001 đã đườ c chuổn bỏ tở nhườ ng Hườ i Nghỏ Trung ườ ng Đườ ng lườ n thỏ 9 cỏ a khóa VIII đườ u năm 2000. Cho tở i Hườ i Nghỏ Trung ườ ng lườ n thỏ 11 vào tháng 2, 2001 thì đã có nhiể u đườ u hiể u chỏ ng tở là Tườ ng Bí Thỏ Lê Khỏ Phiêu sỏ bỏ mườ t chỏ c dù mườ i đườ c làm viể c có hỏ n nỏ a nhiể m kỏ . Nghỏ quyể t cỏ a Hườ i Nghỏ Trung ườ ng Đườ ng lườ n thỏ 11 này đã khuyể n cáo là nhườ ng ngườ i trên 65 tuể i không nên ra ỏ ng cỏ đườ trỏ trung hóa guỏ ng máy lãnh đườ o. Đườ u này nhỏ m vào Lê Khỏ Phiêu (sinh năm 1931, sỏ p 70 tuể i) và Lê Khỏ Phiêu đã phỏ i tích cỏ c vỏ n đườ ng đườ đườ c thêm vào câu “trỏ vài chỏ c vỏ then chỏ t”. Ngoài ra, đườ tở o áp lườ c vỏ i nhườ ng phỏ n tở bỏ o thỏ , Lê Khỏ Phiêu đã dủn xỏ p đườ viể c canh giỏ an ninh cho Đườ i Hườ i Đườ ng không đườ c giao cho công an phỏ trách nhỏ mườ i lườ n mà đườ c giao cho quân đườ i. Trong đườ p hỏ i nghỏ lườ n thỏ 11 này, Trung ườ ng Đườ ng cũng cho biể t là đã có hàng ngàn lá thỏ góp ý kiể n vào bỏ n đườ thỏ o nghỏ quyể t cỏ a Đườ i Hườ i Đườ ng. Tuy Đườ ng bày tở lòng biể t ỏ n sủ c vỏ nhườ ng ý kiể n đớng góp này nhườ ng sau đớ, bỏ n nghỏ quyể t chính thỏ c vỏ n giỏ ng y nhỏ bỏ n đườ thỏ o.

Hiể n nhiên là trong nhườ ng năm sau Đườ i Hườ i Đườ ng lườ n thỏ VIII (1996), nhiể u biể n cỏ không thuổ n lườ i đã xỏ y ra nhỏ sỏ sa sút cỏ a kinh tở Việ t Nam, tở nỏ n tham những trủn lan, nhườ ng bỏ t ỏ n ỏ Thái Bình, Đườ ng Nai, Tây Nguyên đã khiể n nhườ ng ỏ y viể n Trung ườ ng Đườ ng không tín nhiể m Lê Khỏ Phiêu ỏ trách nhiể m lãnh đườ o. Nhườ ng cũng nhỏ biể n cỏ Tây Nguyên, Lê Khỏ Phiêu đã cỏ gỏ ng thuyể t phỏ c nhườ ng ỏ y viể n Bỏ Chính Trỏ là “không nên có thay đườ i lãnh đườ o trong khi trong nỏ c đứng có rỏ i loổ n” đườ có thỏ ra tởi cỏ . Nhiể u ỏ y viể n Bỏ Chính Trỏ dĩ nhiên cũng muổ n ỏ lườ i thêm mườ t nhiể m kỏ nên ít ra đã có 2 phỏ n 3 ỏ y viể n đườ g ý. Nhườ ng dù vỏ y, đườ nghỏ này đã bỏ Hườ i Nghỏ Trung ườ ng Đườ ng lườ n thỏ 12 hỏ p mỏ y ngày trỏ c ngày Đườ i Hườ i Đườ ng bỏ c bỏ , mườ t đườ u hiể m hoi ít khi xỏ y ra.

Sỏ mườ t chỏ c cỏ a Lê Khỏ Phiêu ngoài nhườ ng nguyên nhủn khách quan kỏ trên còn do nhườ ng vỏ ng vỏ lườ m lườ i cỏ a cá nhủn Lê Khỏ Phiêu. Trỏ c hỏ t, tuy không có mườ t hỏ u thuổ n chính trỏ vỏ ng mỏ nh, kỏ cỏ trong quân đườ i, Lê Khỏ Phiêu ngoài ý muổ n đườ c tiể p tở c làm tở ng bí thỏ ít ra là đườ mườ t nhiể m kỏ 5 năm, lườ i còn muổ n kiể m nhiể m thêm chỏ c vỏ chỏ tở ch nhủ c đườ đườ c coi nhỏ quỏ c khách khi đỉ công du các nỏ c khác, giỏ ng nhỏ Gorbachev hay Giang Trỏ ch Dủn. Vì Lê Khỏ Phiêu vỏ n đườ ng chuyể n này khá công khai, đườ u này đã gây bỏ t mủn trong nhườ ng ỏ y

viên trung ương. Nhưng lại làm nên một cái a Lê Khả Phiêu là đã mưu toan bãi bỏ chức vụ của ba “cố vấn”. Trong ba ngày này, Võ Văn Kiệt dĩ nhiên luôn luôn chống đối với Lê Khả Phiêu. Nhưng mà Võ Văn Kiệt đã đưa vào ban Thường vụ Bộ Chính Trị là Nguyễn Tấn Dũng đã bỏ Phiêu ngoài ra ngoài ngay sau khi Phiêu được lên chức. Đám Mồi và Lê Đức Anh, tuy cùng chung khuynh hướng bỏ thủ lĩnh đã tặc giã khi bỏ Lê Khả Phiêu mưu toan lôi họ ra khỏi phạm vi quyền lực.

Trong Hội Đồng Quân Toàn Quốc ngày 4-1-2001, Lê Đức Anh đã làm cho các đối biểu quân đội ngạc nhiên khi công khai kết tội Lê Khả Phiêu, người đã từng được Lê Đức Anh nâng đỡ thăng tiến. Đồng thời, trong Đồng, Đám Mồi cũng tích cực với đồng đội Lê Khả Phiêu. Trong hội ký của Đoàn Duy Thành, Đoàn Duy Thành kết luận là Đám Mồi đã nói: “Nó mưu sát tao, tao sát nó”. Nguyễn Đức Tâm trong thời gian Đồng vào dịp Hội Đồng làm X cũng kết luận là Đám Mồi đã cho phê bình mạt bôn báo cáo tặc cáo Lê Khả Phiêu đã giao du thân mật với những người phê bình Đồng Thủ Hà, Vũ Thủ Dung... trong đó có người hoạt động tình báo cho người quốc (ám chỉ Trung Hoa). Vì thế, tuy khác khuynh hướng, cả ba đã ký tên chung trong mạt bôn thời gian cho các ủy viên trung ương để chế trách khả năng lãnh đạo của Lê Khả Phiêu. Điều mà mai cho Lê Khả Phiêu là khi Nông Đức Mạnh được bầu làm tổng bí thư, ông ta chọn những cố vấn với điều kiện là không còn ba cố vấn và cả ba này đã chấp nhận. Một người làm nên cái a Lê Khả Phiêu là đã dùng Tổng Cục 2 Tình Báo của quân đội để dùng máy ghi âm nghe lén những ủy viên Bộ Chính Trị khác (vụ A10).

Nếu Đám Mồi mưu sát Lê Khả Phiêu là vì Phiêu có ý phản bội, lôi bỏ những cố vấn, Lê Đức Anh đã mưu sát Lê Khả Phiêu với một thâm ý khác. Tin tưởng là hồ u thuôn của mình còn mạnh, Lê Đức Anh dù đã với hồ u và làm cố vấn những người mưu sát làm tổng bí thư, cho nên dù đã được Phạm Văn Trà và Lê Văn Dũng báo cáo với Lê Khả Phiêu dùng Tổng Cục 2 nghe lén điện thoại và thiêu u tháng trước, những đã chấp cho tội khi những Hội Nghị Trung ương Đồng cuộc cùng của khóa VIII họp, khi Đồng Cục Sợn sắp xếp nhân sự lãnh đạo cho Hội Đồng làm X, mới cho trình lý của mình là Nguyễn Bức Sơn đi khắp nơi báo cáo và nói xấu Lê Khả Phiêu (1). Cùng, một lý do khác khiến Lê Khả Phiêu bỏ mạt bôn là thái độ qui phục Trung Hoa và việc nhân những đồng đội đại đã gây bất bình cho một số đồng viên.

Kể từ 1986, sau khi phát đồng đồng đội đối ngoại “đa phương và đa đồng”, Việt Nam đã cố gắng, một mặt kết thúc thân hồ u ngoại giao với Trung Hoa, mặt khác cải thiện quan hệ ngoại giao với các nước khác (những các nước ASEAN, Nhật Bản, Tây Âu, Hoa Kỳ ...). Tuy vì căn bản đồng là xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã thiên về Trung Hoa, những sự thiên về đã trở nên quá đáng trong thời gian Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư, khiến Việt Nam giống như một nước chủ hồ u. Những thời hạn phạm vi lãnh thổ hay lãnh hội với Trung Hoa đã không hề được tham khảo ý kiến với Trung ương Đồng và cũng chấp được sự chấp thuận của Bộ Chính Trị hay đưa ra trình quốc hội. Do đó, vào kỳ Hội Đồng tháng 4, 2001, dù cho có Hội Ủy m Đào, phó chủ tịch nhà nước và tổng bí thư đồng lại của Trung Hoa, sang tham đồng và người cớ nh, điều này đã không giúp gì được cho Lê Khả Phiêu. Ngoài ra, ba ngày trước đồng hội, khi Hội Ủy m Đào tội Hà Nội, báo Nhân Dân đã đăng bài xác nhận chủ quyền đồng đội của Việt Nam ở biển Đông, gián tiếp nhắc nhở đồng hướng bành trướng của Trung Hoa và thái độ của cớ nh của Lê Khả Phiêu.

Trong bản báo cáo kinh tế đồng trước đồng hội đồng, có đồng là Việt Nam sẽ xây đồng những cớ

Sau Bức Màn Đập : hủu trỏng chính trủ Viủt Nam sau 1975 (16)

Tác Giả: Hoàng Dung

Thứ Tư: 27 Tháng 5 Năm 2009 00:25

sủ hủu củn ủ nhủng hủi đủo đủ phát triủn kinh tủ cũng nhủ quủ c phỏng. Sủ mủ t lỏng Trung Hoa, Nguyủn Dy Niủn sau đủ giủi thủch đủ chủ là mủ t đủ ủng ủi chung cỏn viủ c áp đủng là tủy theo đủ a phủ ủng hay trủ ủng hủ p.